

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือ ความกรุณาและความร่วมมือจากหลายท่าน ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณบุคคลดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี จงรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่สละเวลาในการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วอาจารย์ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้แนวคิด รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนทั้งกำลังใจแก่ผู้วิจัยในทุกด้าน ผู้วิจัยตระหนักถึงความทุ่มเทและการสละเวลาอันมีค่าของอาจารย์ จนผู้วิจัยจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และให้แนวคิด คำแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เชิงเขาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาน์ สมุห์เสณีโต คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบ แก้ไขและให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญประภา ปริญญาพล ที่ได้สละเวลาตรวจสอบแก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมถึงวิธีการจัดการข้อมูลให้แสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง อันเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัย จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา สิริวิวัฒน์, อาจารย์สุวิทย์ หวดแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ้ง, อาจารย์อำหามะ มะเระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐศาสตร์วิทยา, และ อาจารย์อำมีเนาะ เวะแซ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเศรษฐศาสตร์วิทยา ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ขอขอบพระคุณอิหม่ามฮัสซัน นือมะตุลลอฮ์ อิหม่ามประจำมัสยิดตะลุบันและกองทุนกุย้มเงินมัสยิดตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณอาจารย์สรินฎา ปุติ และนางสาวชูไรนา อิศาเฮาะ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงแนะนำที่พัก และเป็นกำลังใจให้ในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนปริญญาโททุกคน ที่คอยให้คำแนะนำเป็นกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ ในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนครุศาสตร์วิทยาที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานในการทดสอบเครื่องมือและเก็บข้อมูล สำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มีวิจัย ได้มีความรู้และแนวคิดต่างๆ จนสามารถนำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จด้วยดี

ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้อนุเคราะห์มอบทุนอุดหนุนในการทำวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและช่วยประสานงานด้านต่างๆ จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จได้ด้วยดี

ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริม สนับสนุนทุนที่ใช้ในการศึกษา และเป็นกำลังใจในการทำวิจัยครั้งนี้ด้วยความรักและความเมตตาตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้คุณพ่อ คุณแม่ ที่รักและเคารพ ยิ่ง อีกทั้งคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ยุสนีย์ เจมะ